

Số: 03 /CTr-KCN

Bắc Giang, ngày 3 tháng 10 năm 2015

## **CHƯƠNG TRÌNH** **Xúc tiến đầu tư năm 2016**

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư; Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2015 của tỉnh Bắc Giang; thực hiện Công văn số 7481/BKHĐT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016.

Công văn số 1118/SKHĐT-TTĐT ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016. Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 như sau:

### **PHẦN I. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KẾT QUẢ THỰC HIỆN** **CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2015**

#### **I. Đánh giá chung**

##### **1. Kết quả thu hút đầu tư**

Năm 2015, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ động và tích cực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh; xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư của Ban để tổ chức thực hiện Kế hoạch chung của tỉnh.

Tính từ đầu năm đến 31/9/2015 trong các khu, cụm công nghiệp do Ban quản lý các KCN quản lý đã thu hút được 42 dự án đầu tư (trong đó có 32 dự án đầu tư FDI) vào đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và bổ sung đạt 313,03 triệu USD và 343,22 tỷ đồng; trong đó, tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 194,95 triệu USD và 313,22 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn cho 25 lượt dự án với số vốn đầu tư tăng thêm là 118,08 triệu USD và 30 tỷ đồng.

##### **2. Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư**

- *Xây dựng tài liệu quảng bá và xúc tiến đầu tư:*

+ Ban đã nâng cấp và hoàn thiện trang Website để quảng bá và giới thiệu các thông tin, trình tự, thủ tục, tiềm năng và cơ hội đầu tư, v.v. bằng tiếng Việt và Anh, qua đó giới thiệu thông tin đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cập nhật thường xuyên và đầy đủ các thông tin về chính sách, chủ trương và các quy định mới, quy hoạch các KCN, v.v. phục vụ cho Nhà đầu tư.

+ Xây dựng và hoàn thiện ấn phẩm giới thiệu về các KCN của tỉnh cho phù hợp với quy hoạch và tình hình sử dụng đất tại các KCN; các tài liệu sử dụng các thứ tiếng: Việt Nam, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc; in sao đĩa DVD giới thiệu về các KCN của tỉnh.

+ Cập nhật thường xuyên, kịp thời để cung cấp thông tin cơ bản cho các nhà đầu tư về tiềm năng, cơ hội, môi trường, các thủ tục đầu tư vào các KCN và các thông tin khác có liên quan.

- *Công tác tuyên truyền, quảng bá:* Thường xuyên phối hợp với cơ quan truyền thông của tỉnh và Trung ương trong công tác tuyên truyền và quảng bá đầu tư của tỉnh; tăng cường công tác giới thiệu thông tin với các nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng hai thứ tiếng Anh và Việt; xây dựng chuyên mục và thư điện tử chung của Ban để tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên website của Ban.

- *Công tác vận động và thu hút đầu tư:* Bên cạnh các thông tin và ấn phẩm về xúc tiến đầu tư, Lãnh đạo Ban thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, giải quyết và kiến nghị các cấp và cơ quan có liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ban cũng tích cực phối hợp các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại ngoại giao các nước tại Việt Nam, các doanh nghiệp để tăng cường công tác vận động và thu hút đầu tư với các nhà đầu tư tiềm năng. Tích cực chỉ đạo và phối hợp với các công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng các KCN trong công tác vận động và xúc tiến đầu tư.

- *Hỗ trợ các nhà đầu tư:* Xác định công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ là một công việc hết sức quan trọng của hoạt động xúc tiến đầu tư. Vì vậy, Ban Quản lý các KCN thường xuyên phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương hỗ trợ, giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nhanh, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Tổ chức các hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để trao đổi tọa đàm và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Định kỳ tổ chức gặp gỡ, hội thảo, đối thoại từ một đến hai lần/năm với các nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, ...

- *Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm xúc tiến đầu tư:* Ban thường xuyên tổ chức, quán triệt và cử các bộ làm công tác xúc tiến và vận động đầu tư học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và nghiệp vụ về xúc tiến đầu tư qua việc tham gia các lớp tập huấn và hội nghị của Bộ Kế hoạch và ĐT, các cơ quan nước ngoài tổ chức; cử cán bộ công trực tiếp tham dự các buổi tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng để giúp nắm bắt thông tin, kịp thời chia sẻ và vận động đầu tư.

### **3. Những tồn tại, hạn chế**

Đến nay chưa có các dự án của các tập đoàn lớn trên thế giới và chưa có đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh. Các dự án đầu tư chủ yếu là các dự án vừa và nhỏ, năng lực tài chính và kỹ năng quản lý còn hạn chế, công nghệ chưa đảm bảo hiện đại, đặc biệt là các dự án được chấp thuận vào KCN Đình Trám, Song Khê-Nội Hoàng.

Chưa có sự liên kết và phối hợp giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước không thể hoặc tỷ lệ rất thấp tham gia vào chuỗi sản xuất và giá trị của các doanh nghiệp nước ngoài.

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật các KCN còn chưa được đầu tư để đảm bảo đồng bộ và hiện đại, nhiều hạng mục đầu tư chậm được triển khai như: Hệ thống cấp điện, cấp nước, đường giao thông, nhà ở cho công nhân, khu vui chơi giải trí, v.v. đặc biệt là các KCN: Song Khê-Nội Hoàng, Quang Châu, Đình Trám, v.v. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và việc thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh.

Công tác xúc tiến đầu tư của các công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN chưa đạt hiệu quả cao; Công tác thu hút đầu tư của tỉnh còn thụ động, chưa hiệu quả.

## **PHẦN II. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2016**

### **1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu thu hút đầu tư**

#### *1.1. Quan điểm:*

Phát huy tốt các lợi thế của tỉnh có vị trí địa lý khá thuận lợi, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, gần thủ đô Hà Nội, tiếp giáp với các tỉnh có điều kiện kinh tế phát triển khá, cùng với hệ thống giao thông mới được đầu tư nâng cấp, nguồn nhân lực dồi dào và có trình độ tay nghề, v.v.

Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón nhận các doanh nghiệp có trình độ công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, sản phẩm có hàm lượng khoa học và công nghệ, có giá trị gia tăng cao và có khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tham gia và thực hiện có hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận quốc tế về tự do hóa thương mại giữa Việt Nam với các nước, nhất là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), v.v.

Nâng cao tính chuyên nghiệp và đổi mới nội dung xúc tiến đầu tư có định hướng vào các dự án phát triển công nghiệp, dịch vụ, chế biến nông, lâm sản mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh; chú trọng thu hút các nhà đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn, các đối tác đầu tư dự án công nghệ cao, chú trọng các dự án trọng điểm, sản phẩm chủ lực, có tác động lớn đến các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh.

Tăng cường cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, tạo điều kiện và đồng hành cùng với nhà đầu tư; chủ động đề xuất với UBND tỉnh phương hướng và giải pháp tổ chức các hoạt động tiếp xúc và vận động thu hút các dự án đầu tư công nghệ tiên tiến, có giá trị gia tăng cao và có tiềm năng đóng góp lớn cho ngân sách của địa phương vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

#### *1.2. Định hướng:*

Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy hoạch và kế hoạch của tỉnh và Trung ương, tập trung vận động và thu

hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Vận động và thu hút các dự án đầu tư vào các ngành và lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ chất lượng cao như: Công nghiệp phần mềm, điện tử và tin học, sản xuất các thiết bị tự động hoá, sản phẩm công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất các thiết bị và phụ tùng cho sản xuất ô tô và xe máy, thiết bị điện, linh kiện điện tử, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao khác, v.v.; chú trọng thu hút các nhà đầu tư của các tập đoàn kinh tế và các đối tác đầu tư lớn; các dự án đầu tư có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, có khả năng đóng góp lớn vào ngân sách và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh;

### *1.3. Mục tiêu chung:*

Trong năm 2016, Ban tập trung phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, qua đó tập trung thu hút khoảng 80-100 dự án đầu tư mới và bổ sung vốn đầu tư mở rộng với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 3.500-4.000 tỷ đồng.

## **2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình xúc tiến đầu tư 2016**

### *2.1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư :*

Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, các Bộ, Ngành trung ương, các cơ quan và tổ chức có liên quan trong công tác nghiên cứu, tìm kiếm và thẩm tra đối tác đầu tư; tích cực tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu trong và ngoài nước của tỉnh và Trung ương; cử cán bộ tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo liên quan đến đầu tư trong và ngoài nước, trong đó tập trung định hướng vào các nhà đầu tư đến từ các nước và vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, v.v.

### *2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:*

Thường xuyên cập nhật, xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật, thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư... để phục vụ tốt nhất cho hoạt động xúc tiến đầu tư cũng như tham khảo, tra cứu của các Nhà đầu tư.

### *2.3. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư:*

Chú trọng xây dựng danh mục các dự án đầu tư vào khu công nghiệp trên cơ sở phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư của tỉnh, phù hợp với quy hoạch và định hướng, lĩnh vực đầu tư.

### *2.4. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:*

Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cũng như thực tế, Ban sẽ cập nhật và in bổ sung tài liệu cuốn catalogue giới thiệu về các khu công nghiệp hiện đã được biên soạn bằng các thứ tiếng như: Anh, Nhật, Hàn, Trung và đĩa DVD giới thiệu các khu công nghiệp.

### *2.5. Công tác quảng bá môi trường đầu tư:*

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá thông tin, môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư, tập trung thông tin trực tiếp tới các nhà đầu tư tiềm năng, gửi tài liệu giới thiệu tới các cơ quan đại diện chính

phủ, các văn phòng đại diện của các tập đoàn kinh tế lớn. Phối hợp với cơ quan truyền thông của tỉnh và Trung ương để đẩy mạnh công tác quảng bá và giới thiệu thông tin đầu tư.

Tăng cường giới thiệu tài liệu tại các sự kiện lớn, các đoàn khách ngoại giao đến thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh, các đoàn của tỉnh tham gia đoàn công tác của các Bộ, tham dự các sự kiện (hội nghị, hội thảo, hội chợ, diễn đàn, tọa đàm ) có sự tham gia của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp nước ngoài.

Đình kỳ tổ chức các buổi hội nghị doanh nghiệp tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp đang đầu tư trong các KCN; qua đó nắm bắt, chia sẻ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời qua đó thể hiện cam kết “đồng hành và thân thiện cùng doanh nghiệp” của tỉnh và đẩy mạnh quảng bá và giới thiệu hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh tới các nhà đầu tư hiện tại và các nhà đầu tư tiềm năng khác.

#### *2.6. Nâng cao kỹ năng và trình độ cho cán bộ về xúc tiến đầu tư:*

Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm cho các cán bộ làm công tác xúc tiến và vận động đầu tư; tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ nhất là ngoại ngữ, kỹ năng xây dựng tài liệu, kỹ năng tiếp xúc và vận động, v.v.

#### *2.7. Tăng cường thiết lập quan hệ xúc tiến đầu tư:*

Phối hợp với các cơ quan liên quan tìm kiếm, thiết lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của các tập đoàn và tổ chức kinh tế lớn tại Việt Nam.

Tích cực và chủ động trong việc tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ của các Bộ, Ngành trung ương trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn, các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Tăng cường gặp gỡ, trao đổi và vận động các nhà đầu tư hiện đang đầu tư tại các KCN để qua đó quảng bá và giới thiệu các cơ hội và tiềm năng đến các nhà đầu tư tiềm năng là bạn bè và đối tác của họ.

### **3. Nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch**

Để góp phần hoàn thành kế hoạch xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, hoàn thành kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016 của Ban Quản lý các KCN, Ban sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và kế hoạch đã đặt ra, cần chú trọng thực hiện tốt một số các giải pháp sau:

#### *3.1. Tập trung cách cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư:*

Trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục tích cực cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng, lao động, v.v.; kiến nghị các ngành liên quan cải thiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Thuế, hải quan, phòng cháy, môi trường, quy hoạch xây dựng, .v.v. đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thông thoáng, đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch.

Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp, cơ chế nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và sự hài lòng của nhà đầu tư và doanh nghiệp, tạo sức hấp dẫn thu hút các dự án đầu tư lớn để phát triển công nghiệp trong các khu công nghiệp; thường xuyên trao đổi, gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến phản ánh, chia sẻ và cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với doanh nghiệp, v.v. Trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo công tác vận động và thu hút các dự án đầu tư để phát triển các ngành và lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật và dịch vụ chất lượng cao như: Công nghiệp phần mềm, điện tử và tin học, sản xuất các thiết bị tự động hoá, sản phẩm công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất các thiết bị và phụ tùng cho sản xuất ô tô và xe máy, thiết bị điện, linh kiện điện tử, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao khác, v.v.

Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ và công chức liên quan đến lĩnh vực đầu tư và phát triển công nghiệp.

### *3.2. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư:*

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao tính chuyên nghiệp và đổi mới nội dung xúc tiến đầu tư có trọng tâm, có định hướng vào các dự án đầu tư có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, có khả năng đóng góp lớn vào ngân sách và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, các dự án phát triển dịch vụ và chế biến nông-lâm sản mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh; chú trọng thu hút các nhà đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn, các đối tác đầu tư dự án công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, có tác động lớn đến các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh.

Tăng cường công tác quảng bá và giới thiệu các tiềm năng và lợi thế của tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp đã đầu tư mở rộng quy mô và chiều sâu; thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, đánh giá và dự báo về tình hình quốc tế để kịp thời tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy các điều chỉnh và định hướng phù hợp trong công tác vận động và thu hút đầu tư, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng.

Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi và tọa đàm với doanh nghiệp nhằm lắng nghe, chia sẻ và giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, hỗ trợ và tư vấn các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư kinh doanh trong các KCN.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ, các cơ quan liên quan tìm kiếm, thiết lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của các tập đoàn và tổ chức kinh tế lớn trên thế giới tại Việt Nam.

Tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ của các Bộ, Ngành trung ương trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn, các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

### *3.3. Tăng cường đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng KCN:*

Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và tăng cường công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và xã hội đồng bộ, như: Hệ thống giao thông, điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước, v.v.; phát triển các loại hình dịch vụ: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kho vận (logistics), bất động sản, giáo dục và y tế, v.v. đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và người lao động

trong các KCN; xây dựng cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp theo mô hình liên kết công-tư, BOT, v.v. nhằm nhanh chóng hoàn thiện đầu tư kết cấu hạ tầng hiện đại và đồng bộ; tăng cường vận động thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao và các dự án công nghiệp hỗ trợ vào các khu công nghiệp: Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng;

Tích cực phối hợp và hướng dẫn chủ đầu tư tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh thành lập Khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mức đầu tư hạ tầng KCN Châu Minh-Mai Đình.

Tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng các KCN, quy hoạch khu nhà ở và khu thương mại dịch vụ phục vụ doanh nghiệp và công nhân trong các KCN; đôn đốc các công ty đầu tư và phát triển hạ tầng KCN phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường-GPMB.

## PHẦN II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Ban tích cực và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch với nhiệm vụ chuyên môn của của Phòng, đơn vị; tập trung phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Giao Phòng Quản lý Đầu tư chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Ban, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định./.

### **Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh Lai Thanh Sơn ;
- Sở KH&ĐT, Sở Ngoại vụ (p/h);
- Lưu: VT, QLĐT.

### **Bản điện tử:**

- Ban : LĐ, các phòng, đơn vị;
- Email: so\_khdt\_vt@bacgiang.gov.vn;
- huongntt\_skhdt@bacgiang.gov.vn.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Trần Vũ Thông**







	Cung cấp các thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác XTĐT khi doanh nghiệp và nhà đầu tư có yêu cầu.	Năm 2016	Ban QL các KCN	Quý I				Trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư				Các cơ quan, đơn vị liên quan					
	Hướng dẫn và hỗ trợ DN và Nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư.	Năm 2016	Ban QL các KCN													100	
7	Tổ chức đoàn đi xúc tiến															50	
	Hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác xúc tiến đầu tư	Năm 2016	Ban QL các KCN					Phối hợp cung cấp thông tin và kết nối đầu tư				Cục đầu tư nước ngoài; VCCI	Các tổ chức quốc tế tại VN			100	
	Tổ chức đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản	Năm 2016	Ban QL các KCN	Quý II			Nhật Bản	Làm việc và vận động các tập đoàn và công ty là thành viên của IUJ, làm việc với hiệp hội doanh nghiệp Niigata	Điện, điện tử, cơ khí- chế tạo máy	Niigata và các địa phương khác		UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản	ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản, Trường ĐH QT Nhật Bản			250	Phối hợp với các công ty hạ tầng và DN
	Tổ chức đoàn đi công tác Hàn Quốc	Năm 2016	Ban QL các KCN	Quý IV			Hàn Quốc	Xúc tiến đầu tư	Điện, điện tử, cơ khí- chế tạo máy			UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch &ĐT, các công ty ĐT&KD hạ tầng	ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc			200	Phối hợp với các công ty hạ tầng và DN
	Tổ chức đoàn đi công tác Đài Loan, Hồng Kông	Năm 2016	Ban QL các KCN	Quý IV			Đài Loan, Hồng Kông	Xúc tiến đầu tư	Điện, điện tử, cơ khí- chế tạo máy			UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao, các công ty ĐT&KD hạ tầng	Văn phòng KTVH VN tại Đài Loan, các doanh nghiệp			300	Phối hợp với các công ty hạ tầng và DN